

http://www.matichon.co.th

มติชน

วันพุธที่ 11 ตุลาคม พุทธศักราช 2549 ปีที่ 29 ฉบับที่ 10441 ราคา 10 บาท

“Smart Sat” ซึ่งจะจัดทุกวันเสาร์ ที่ลานหน้าอาคารนิมิตบุตร สนามกีฬาแห่งชาติ โดยมีกิจกรรมมากมาย ประกอบด้วย การสอนทำผลงานศิลปะจากผู้ใช้ยาชา และดาราดังมากมาย เช่น อาจารย์สุทธาสิณี สุวฒโค ผู้ได้รับรางวัลชนะเลิศหนังสือทำมือที่ประเทศญี่ปุ่น มาสอนทำหนังสือทำมือ และสอนศิลปะการแสดง หรือ พืชขวด ชายหัวเราะสอนวาดการ์ตูน นอกจากนี้

ยังมีการประกวดการเต้น Cover และการประกวดผลงานผืนผ้าแห่งความคิด เพื่อถวายแด่ในหลวงอีกด้วย สอบถามเพิ่มเติมโทร.0-2736-9400

●มฟล.ขยายรับโทเครื่องสำอาง

รศ.พรพนวิภา กฤษฎาพงศ์ คณบดีสำนักวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (มฟล.) เปิดเผยว่า สำนักวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง ขยายวันรับสมัครเข้าศึกษา ระดับปริญญาโทถึงวันที่ 20 ตุลาคม เนื่องจากมีผู้สอบถามจำนวนมาก ทั้งนี้ แผนการศึกษา ระดับปริญญาโท ประกอบด้วย 4 หลักสูตร คือ 1.วิทยาศาสตร์เครื่องสำอางชั้นสูงสำหรับผิวหนึ่ง 2.วิทยาศาสตร์เครื่องสำอางชั้นสูงสำหรับผมและเล็บ 3.วิทยาศาสตร์เครื่องสำอางชั้นสูงสำหรับสกินแคร์บำบัดและสปา และ 4.วิทยาศาสตร์เครื่องสำอางชั้นสูงสำหรับสีและการตกแต่ง ผู้สมัครต้องจบปริญญาตรีสาขาวิทยาศาสตร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง หรือมีประสบการณ์ในด้านเครื่องสำอาง สอนเฉพาะวัน

●กศน.ยะลาจัดค่ายเรียนรู้ตลอดชีวิต

นางวรรณภา ทิพย์ดนตรี รองผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาออกโรงเรียนจังหวัด (ศนจ.) ยะลา วิทยาการผู้อำนวยการ ศนจ.ยะลา เปิดเผยว่า ตามที่ ศนจ.ยะลา เป็น 1 ใน 10 จังหวัด โครงการทดลองอุปถัมภ์ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตในภาคเรียนที่ 1/2549 โดยร่วมกับภาคีเครือข่าย 20 เครือข่าย จัดการเรียนรู้การสอนตามโครงการอุปถัมภ์ จากพื้นที่ตำบลนำร่องของ จ.ยะลา 8 อำเภอ ขณะนี้การจัดการเรียนการสอนเสร็จสิ้นลงแล้ว จึงจัดประชุมติดตามผลการดำเนินงานภาคีเครือข่ายเพื่อติดตามผลการจัดการเรียนการสอน การวัดผลประเมินผล การใช้จ่ายงบประมาณ ปัญหา และอุปสรรคของแต่ละเครือข่าย รวมทั้งชี้แจงแนวทางดำเนินงาน การรับสมัครนักศึกษา และการขยายเครือข่ายที่มีความพร้อมตามโครงการอุปถัมภ์ ในภาคเรียนที่ 2/2549 ต่อไป คาดว่าจะมีเพิ่มอีกหลายเครือข่าย

●มรภ.นครปฐมตั้งUBI

ศศ.นิวัต กลิ่นงาม อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏ (มรภ.) นครปฐม เปิดเผยว่า ได้ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) จัดตั้งหน่วยปมเพาะวิสาหกิจ มรภ.นครปฐม เพื่อมุ่งสร้างความเป็นเลิศในการเป็น

แหล่งปมเพาะวิสาหกิจในสถาบันอุดมศึกษา หรือ UBI ในการสร้างศักยภาพในการประกอบธุรกิจให้กับนักศึกษา บัณฑิต ศิษย์เก่า และชุมชนที่สนใจในการทำธุรกิจ เข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรมสู่การเป็นผู้ประกอบการใหม่ โดยขณะนี้กำลังเปิดรับสมัครผู้เข้าร่วมชมรมผู้ประกอบการ หน่วยปมเพาะวิสาหกิจ สนใจ โทร.0-3426-1021-36 ต่อ 1843 หรือ 0-3436-3466

●ทุน มรภ.นครสวรรค์

รศ.ดร.ประเทือง ภูมิภัทราคม อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏ (มรภ.) นครสวรรค์ เปิดเผยว่า ได้จัดโครงการให้ทุนการศึกษา ระดับปริญญาเอกแก่ข้าราชการ พนักงาน มหาวิทยาลัย ลูกจ้างประจำของมหาวิทยาลัย ตลอดจนบุคลากรภายนอกที่ประสงค์จะรับทุนการศึกษาจำนวน 91 ทุน ทุกสาขาวิชา โดยหลังจากจบการศึกษาต้องเป็นพนักงานของมหาวิทยาลัยตามระเบียบ มรภ.นครสวรรค์ว่า ด้วยการรับ-จ่ายเงินกองทุนพัฒนาบุคลากร พ.ศ.2549 สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ฝ่ายประชาสัมพันธ์ มรภ.นครสวรรค์ โทร.0-5621-9100-29

แวดวงการศึกษา

●ตามรอยพลังงานทางเลือก

นายวิระพล จิระประดิษฐ์กุล รองผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) กระทรวงพลังงาน เปิดเผยว่า สนพ.จะจัดกิจกรรมพิเศษในโครงการ “ตามรอยตะวันรวมพลังหาร 2” ต่อเนื่องเป็นปีที่ 4 ในคอน “ตามรอยพลังงานทางเลือก” สำหรับเยาวชนระดับอุดมศึกษา หรือเทียบเท่า ที่ จ.ระยอง วันที่ 26-27 ตุลาคม เพื่อให้เยาวชนเข้าใจข้อมูลเกี่ยวกับพลังงานทางเลือก และแลกเปลี่ยนความรู้จากผู้เชี่ยวชาญด้านพลังงาน ตลอดจนนำข้อมูลที่ได้ไปเผยแพร่อย่างถูกต้อง กิจกรรมประกอบด้วยทัศนศึกษาโรงไฟฟ้าถ่านหิน BCLP จ.ระยอง และกิจกรรมฝึกหัดการผลิตสารคดีโทรทัศน์เบื้องต้นโดยคณะกรรมการจะคัดเลือกผู้เข้าร่วมกิจกรรม 30 คน โดยพิจารณาจากความเข้าใจเรื่องพลังงานมากน้อยเพียงใด สนใจสมัครด้วยผ่านทางเว็บไซต์ www.eppo.go.th หรือ www.thalenergynews.com ถึงวันที่ 10 ตุลาคม ประกาศผล วันที่ 16 ตุลาคม

●สสส.จัด ‘ศิลปะช่วงปิดเทอม’

ข่าวจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) แจ้งว่า จะจัดกิจกรรม “เยาวชนศิลปะ” ในช่วงเดือนตุลาคมในงาน